

Bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ cơ sở

20:36 20/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 20/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2023. Với tinh thần hướng về cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo tập trung tập huấn, bồi dưỡng về tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, tại lớp bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở của 27 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Đồng chí Đỗ Việt Hà cho biết, vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối phần lớn được đào tạo cơ bản, có trình độ cao về chuyên môn và lý luận chính trị, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn. Đảng bộ Khối có khoảng 600 cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, trên 5.000 cán bộ cấp vụ và tương đương. Do đó, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa và ban hành nhiều quy định, hướng dẫn các đảng bộ cơ sở và chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, luôn chú trọng bồi dưỡng đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở các kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đó là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.



Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng_Ảnh: PV

Năm 2023, Đảng ủy Khối tổ chức 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho khoảng 800 cấp ủy viên làm công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho hơn 600 cấp ủy viên làm công tác dân vận; 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy cho gần 200 cấp ủy viên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đang chỉ đạo xây dựng cuốn tài liệu hỏi đáp nghiệp vụ công tác Đảng trong Đảng bộ Khối, với khoảng 200 câu hỏi về nghiệp vụ công tác Đảng trên tất cả các lĩnh vực, nhằm giúp cơ sở tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng.

Đồng chí Đỗ Việt Hà yêu cầu, khi trao đổi, các báo cáo viên cần đảm bảo chuyên đề vừa có tính khái quát, tổng thể vừa có tính nghiệp vụ chi tiết, cụ thể theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, đưa ra ví dụ cụ thể, giải đáp băn khoăn thực tiễn; từ đó, giúp các bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở vừa nắm chắc lý luận vừa có thể vận dụng ngay vào nghiệp vụ công tác Đảng tại chi bộ, đảng bộ nơi đang công tác.

Lớp bồi dưỡng tập trung vào 2 chuyên đề: "Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ở chi bộ, đảng bộ cơ sở; giải quyết khiếu nại ở đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương"; "Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên ở chi bộ, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên".

Trà Vũ

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/boi-duong-cac-ky-nang-nghiep-vu-cong-tac-dang-cho-can-bo-co-so>